



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๙๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดพิธี “สระเกล้าดำหัวป้อเมือง เชียงใหม่” มาเป็นประจำทุกปี และสำหรับปี ๒๕๕๙ นี้ ได้กำหนดจัดพิธี ในวันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป และได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นั้น ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดขบวนเข้าร่วมพิธีเป็นประจำทุกปี และเมื่อปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นพอสรรูปได้ดังนี้

๑. เนื่องจากในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ เมษายน เป็นช่วงวันหยุดราชการเทศกาลสงกรานต์ นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัวและประกอบพิธีทางท้องถิ่น เช่นเดียวกับบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น จึงไม่สามารถจัดนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ทุกปี

๒. เป็นกิจกรรมหลักขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต. / เทศบาล / อำเภอ / กลุ่มแม่บ้าน) ส่วนหน่วยงานสถาบันการศึกษามีเพียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น)

จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการเข้าร่วมพิธีฯ ในปี ๒๕๕๙ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว


คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากเป็นกิจกรรมในภาพรวมมหาวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือมาทุกปี เห็นควรส่งผู้แทนเข้าร่วมพิธี และที่ประชุมพิจารณาในประเด็นเรื่องงบประมาณ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรายงานว่าไม่มีผลกระทบ จะมีเพียงผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

๑. ให้จัดผู้เข้าร่วมขบวนฯ โดยให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลเป็นผู้สั่งการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานงานดำเนินการ

๒. กิจกรรมใดที่มีนักศึกษาเข้าร่วม ให้กองกิจการนักศึกษาดำเนินการโดยประสานงานกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

๓. สำหรับปีต่อไป กิจกรรมใดที่ต้องมีผู้บริหาร บุคลากร หรือนักศึกษาเข้าร่วม ให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่างเป็นแผนเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แล้วให้ถือปฏิบัติเป็นปี ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางปราณี พันธุ์อุดม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี